

เปิดแล้ว ‘ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธาราม’

แห่งใหม่



อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธาราม ด้านประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามระบุศูนย์สุขภาพฯ จะเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปทำพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดยนายวิบูลย์ คุุฑริณฺญ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามและที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านพลังงาน อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่าโรงพยาบาลโพธาราม เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งแรกของประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2495 ตลอดระยะเวลา 64 ปี โรงพยาบาลโพธารามได้ดำเนินการให้บริการช่วยเหลือประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยมาเป็นจำนวนมาก และได้พัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวหน้ามาโดยลำดับ ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ในส่วนภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาโรงพยาบาลโพธารามต่อเนื่องตลอดมา โดยได้จัดตั้งองค์กรในรูปแบบมูลนิธิสาธารณกุศล ชื่อ “มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม” เมื่อปี พ.ศ. 2529 มีคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า ประชาชน อดีตพนักงาน และข้าราชการที่มีจิตอาสาตั้งใจมาช่วยพัฒนาบ้านเกิด มูลนิธิฯ ได้เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปช่วยบริจาค และจัดกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ อาทิ จัดมวยการกุศล จัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล เป็นต้น เพื่อนำเงินมาใช้พัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ เช่น สนับสนุนงบจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาล อยู่ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาความแออัดภายในโรงพยาบาล สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์ราคาแพงที่จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยอื่น ๆ แต่โรงพยาบาล ยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน ทั้งได้จัดตั้งกองทุนจัดหาอาหารเลี้ยงผู้ป่วยนอกที่มารอคอยรับบริการทุกวันพุธ และด้านการพัฒนาบุคลากร ได้อนุมัติเงินทุนการศึกษาส่งบุคลากรไปเรียนในสาขาวิชาชีพที่โรงพยาบาลโพธารามขาดแคลน และสนับสนุนค่าจ้างบุคลากรที่ขาดแคลนแต่ขาดเงินเดือนอัตราจ้าง ส่วนในด้านการพัฒนาโครงสร้างที่จำเป็นในการรักษา เช่น ปรับปรุงอาคารเป็นหน่วยไตเทียมขนาด 18 เตียงที่ทันสมัยมาก เพื่อลดความ

เตือนร้อนให้ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องไปล้างไตในโรงพยาบาลที่ห่างไกล

รวมทั้งการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธารามแห่งนี้ โดยมีความเป็นมาจากมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลโพธารามเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ว่าโรงพยาบาลโพธารามมีที่ตั้งในเขตเมือง มีประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง 15,000 คนเศษกระจายใน 10 ชุมชน เมื่อยามเจ็บป่วยประชาชนต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาลโพธารามซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่และเป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา แต่การเจ็บป่วยบางโรคไม่จำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ที่ทำให้เกิดการแออัดในโรงพยาบาลระยะเวลาการรับบริการนาน และสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลกำหนดให้โรงพยาบาลจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองได้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเข้าพบแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล โรงพยาบาลโพธารามจึงจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธารามขึ้น โดยแรกเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 ตามแนวคิดการจัดบริการด้านเวชปฏิบัติในชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองโพธารามให้ใช้อาคารชั้นล่างของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองโพธารามเป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน มีผู้รับบริการมากเพิ่มมากขึ้นจากวันละ 20 คน เป็นวันละ 70-100 คนในปัจจุบัน แต่เนื่องจากอาคารสถานที่คับแคบไม่เอื้อต่อการจัดบริการที่จำเป็น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมาตรฐานการบริการปฐมภูมิ อาทิ การบริการด้านทันตกรรม การบริการด้านการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด ประชาชนยังคงเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลในสภาพของความแออัด

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นชอบตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามเสนอ อนุมัติให้ใช้เงินเพื่อปรับปรุงอาคารเก่าแห่งนี้เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธารามแห่งใหม่ ตามมาตรฐานของการจัดการบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง เพื่อให้บริการชาวอำเภอโพธารามและใกล้เคียง โดยเงินมูลนิธิที่มีอยู่จากการระดมทุนและการจัดทอัสการกุศล จำนวน 3,720,000 บาท ลงมือดำเนินการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 จนแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการในวันนี้ (4 พ.ค.)

นายวิบูลย์กล่าวในช่วงท้ายว่าในนามคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกคนเป็นอย่างสูง ทั้งที่เป็นชาวโพธาราม ชาวอำเภอใกล้เคียง และบริษัท ห้างร้าน ที่ร่วมการแข่งขันทอัสการกุศล โดยหวังว่าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธารามแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มอายุ ให้เข้าถึงได้ง่ายและมีสุขภาพดี อันเป็นอันสงฆ์ผลบุญ ให้เกิดกับผู้ที่มาช่วยทำบุญจำนวนมากในครั้งนี้.